
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 มลพษิ กทม. 

มตชิน เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์ 

   -เสนอข่าว นางเมธนิี เทพมณี เลขาธกิาร ก.พ. กล่าวภายหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานว่า นายกฯ ได้เน้นย า้ให้ทุกกระทรวงร่วมกันแก้ไขปัญหามลภาวะ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่ นพิษที่เกิดขึ้นใน

พ้ืนที่กทม. และให้มกีารกระจายหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน 

   นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ปัญหาด้านสุขภาพจากฝุ่ นจะพบ 2 รูปแบบ คือ แบบเฉียบพลันและ

แบบเร้ือรัง จากสถิติที่ติดตามโดยกรมควบคุมโรค ไม่พบผู้ ป่วยในกลุ่มเฉียบพลัน เช่น โรคหอบหืด หรือภูมิแพ้ 

ผิดปกติ แต่สธ.มีการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือดูแลเรื่องนี้  นอกจากนี้  ยังได้

ร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ท าให้สถานการณข์องฝุ่ นพิษลดลงตามล าดบั 

    นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้เน้นย า้ให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์ข่าวสาร

ใกล้ชิด รวมถึงให้ความรู้แก่นักเรียนในการสงัเกตตัวเอง กรณีเกดิอาการแพ้จากฝุ่ น โดยจะแจ้งเพ่ิมเติมให้ครูประจ า

ชั้นติดตามดูแลเดก็เป็นพิเศษ โดยเฉพาะเดก็ที่มีโรคประจ าตัว และมีการติดต่อประสานกบัรพ.กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 

ส่วนเรื่องการประกาศให้ลดหรืองดกิจกรรมกลางแจ้ง หากโรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่ที่ค่าฝุ่ นละอองสงูเกนิมาตรฐาน ผอ.

สถานศึกษาสามารถพิจารณาตามที่เหมาะสมได้ 

มตชินออนไลน ์    -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ส่งทมีนักวิชาการสาธารณสขุลงพ้ืนที่ให้

ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกนัตนเองจากฝุ่ นละออง PM 2.5 บริเวณสถานีรถไฟฟ้าในกทม.และปริมณฑล ได้แก่ 

สถานีสขุมุวิท สถานีลาดพร้าว และสถานีตลาดบางใหญ่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลดปริมาณมลพิษอากาศ เช่น 

ลดการใช้น า้มนัดเีซล ไม่เผาขยะหรือใบไม้ และป้องกนัไม่ให้มลพิษอากาศเข้าสู่ร่างกาย      

มตชิน NewTV  

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

มตชินออนไลน ์

 

    -เสนอข่าว รพ.ศิริราช ม.มหิดล จัดแถลงข่าว "มาตรการการดูแลสุขภาพและการจัดการที่ประชาชนสามารถ

ด าเนินการได้เกี่ยวกบัฝุ่ นขนาดเลก็ PM2.5" โดย ศ.นพ.ประสทิธิ์ วัฒนาภา คณบดคีณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

กล่าวว่า ช่วงม.ค. -ม.ีค. ยังคงเจอสถานการณฝ์ุ่ น PM2.5 ได้เรื่อยๆ เนื่องจากสภาพอากาศปิด ขอให้ตรวจสอบสภาพ

อากาศแต่ละวันผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ หรือ AirVisual หากเป็นสส้ีมหรือสี

แดงกค็อืมผีลกระทบต่อสขุภาพ 

    ผศ.อมัรินทร์ คงทวีเลิศ อาจารย์ภาคอาชีวอนามยัและความปลอดภัย คณะสาธารณสขุศาสตร์ ม.มหิดล แนะน าพา

เดก็ ผู้สงูอายุ กลุ่มเสี่ยงไปอยู่พ้ืนที่ใกล้เคียงที่ระดับสส้ีมหรือสเีหลือง หากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ใช้หน้ากากหรือ

อปุกรณป้์องกนั และจากการศึกษาระหว่างบ้านที่ไม่มเีคร่ืองปรับอากาศ มีเคร่ืองปรับอากาศ และมีเคร่ืองปรับอากาศ

และมเีคร่ืองฟอกอากาศ พบว่าเคร่ืองปรับอากาศไม่ได้ก าจัดฝุ่ น ในพ้ืนที่สแีดงจึงควรเพ่ิมเคร่ืองฟอกอากาศที่สามารถ

กรองอากาศ PM 2.5 ได้ 

    รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ฝุ่ น PM2.5 กระทบสุขภาพ 2 ส่วน คือ 1.ผลเฉียบพลัน เกิดได้กับทุกคน 

ขึ้นกบัความเข้มข้นของมลพิษ จะมีอาการแสบตา แสบจมูก ระคายคอ มีเสมหะ ส่วนผู้ ป่วยโรคเรื้ อรัง ปอดเรื้ อรัง ถุง

ลมโป่งพอง จมูกภมูแิพ้ ไซนัส ท าให้มอีาการมากขึ้น 2.ผลระยะยาว คือ กลุ่มเดก็ถึงคนอายุ 20 ปี ฝุ่ น PM2.5 ท าให้

เกดิการระคายเคืองของปอดไม่ต่างจากควันบุหร่ี จึงเพ่ิมความเสี่ยงในการเกดิมะเรง็ปอดได้เหมือนกบับุหร่ีในเวลา 

10-20 ปีข้างหน้า ส่วนการใช้หน้ากาก N 95 ต้องให้กระชับกับใบหน้าจะมีประสิทธภิาพสูงถึง 95 % แต่หากไม่

กระชับจะลดเหลือ 60-70% หรือ 30-40 % กรณใีช้หน้ากากธรรมดาควรใช้ 2 ชั้น เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพ แต่หากใช้

แผ่นเดยีวอาจต้องใช้ทชิชูเสริม 2 ชั้น ซึ่งมผีลทดสอบว่าสามารถป้องกนัได้ 40 % แต่ทั้งนี้ ต้องคล่ีออก และห้ามน าไป

ชุบน า้ก่อน 

    ศ.นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบิด ีกล่าวว่า การศึกษาในประเทศ

ที่มปัีญหาฝุ่ น PM2.5 เช่น จีน สหรัฐอเมริกา ยุโรปบางประเทศ พบว่าช่วงที่บรรยากาศมีฝุ่ น PM2.5 สงู มีผู้ ป่วยเข้า
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สื่อ ประเด็นข่าว 

ห้องฉุกเฉินสูงขึ้น และเสียชีวิตจากโรคทางปอดและหลอดเลือดหัวใจเพ่ิมขึ้น ส่วนในระยะยาว ประชาชนที่อาศัยใน

พ้ืนที่ที่มีฝุ่ นเป็นเวลานาน พบว่ามีโรคเกี่ยวกบัหลอดเลือดหัวใจและสมองสูงขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่าเกิดโรคสมอง

เสื่อมเพ่ิมขึ้น ที่ส  าคัญหากมีสารบางอย่างในฝุ่ น เช่น สารโลหะหนักบางชนิด หรือสารก่อมะเรง็ จะมีอัตราการเกิด

มะเรง็เพ่ิมด้วยโดยเฉพาะมะเรง็ปอด 

   รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์ คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า การด าเนินชีวิตท่ามกลางปัญหา

ฝุ่ นละออง คอื 1.หาข้อมูลว่าสภาพอากาศ ซึ่งที่กงัวล คอืสส้ีมและสแีดง แต่หากในครอบครัวมกีลุ่มเสี่ยง อาจพิจารณา

ที่ระดบัสเีหลือง 2.การป้องกนัตวัเอง เช่น เล่ือนหรือปรับเวลาในการเดนิทาง หาอปุกรณป้์องกนั ส่วนคนที่อยู่ในพ้ืนที่

สแีดงไม่สามารถสวมหน้ากากได้ตลอด ให้อยู่ในอาคารแล้วออกมาเท่าที่จ าเป็น 3.ป้องกนัคนกลุ่มเสี่ยง โดยพยายาม

ให้อยู่ในบ้าน หากอยู่ริมถนนต้องระวังอย่าเปิดประตบู่อยๆ รวมถงึผู้บริหารหน่วยงานต้องพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ

พนักงานที่เจบ็ป่วย มโีรคประจ าตวั โดยการหาอปุกรณป้์องกนั                         

      รศ. ดร. สรุะ พัฒนเกยีรต ิกล่าวว่า พืชเป็นสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองชีวิตจากสภาวะแวดล้อมที่เปล่ียนไป เพราะฉะนั้น

ในระยะยาวต้องเพ่ิมพ้ืนที่สเีขยีวให้มากขึ้น  

ไทยรัฐออนไลน ์   -เสนอข่าว ดร.อานนท ์สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 

เปิดเผยว่า ฝุ่ นละอองขนาด PM10 ที่มาจากการก่อสร้าง การเผากลางแจ้ง มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ แต่ก าจัดง่าย

ด้วยการฉีดน ้าหรือฝน ส่วนฝุ่ นละออง PM2.5 ที่ขนจมูกกรองไม่ได้ และทะลุทะลวงเข้าร่างกายผ่านถุงลมปอดได้      

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวิเคราะห์หาสาเหต ุ 

มตชิน    -เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกจิ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ด าเนินคดีผู้จ าหน่ายหน้ากากอนามัย

แพงเกนิจริง 2 ราย ทั้งนี้  ประชาชนสามารถซื้อหน้ากากอนามยัได้ที่ก.พาณชิย์ (สนามบนิน า้) บริเวณหน้าไปรษณยี์ ฝั่ง

โรงอาหารสวัสดิการ 2 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 25,000 ชิ้น และหากพบเหน็การจ าหน่ายหน้ากากอนามัยที่ไม่เป็น

ธรรม ร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 หรือส านักงานพาณชิย์จังหวัดทั่วประเทศ           

มตชิน ไทยรัฐ 

กรงุเทพธรุกจิ 

มตชินออนไลน ์ 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส์

เชียงใหม่นวิส ์ 

ไทยรัฐออนไลน ์

ThaiPBS nationTV 

  -เสนอข่าว  นายประลอง ด ารงค์ไทย อธบิดีกรมควบคุมมลพิษ แถลงข่าวสถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2561 

ว่า คุณภาพน า้ 59 แม่น า้สายหลัก และ 6 แหล่งน า้นิ่ง อยู่ในเกณฑด์ ีร้อยละ 45 เกณฑพ์อใช้ ร้อยละ 43 เกณฑเ์สื่อม

โทรม ร้อยละ 12 โดย 5 อนัดบัแหล่งน า้ที่คุณภาพน า้เสื่อมโทรม ได้แก่ แม่น า้เจ้าพระยาตอนล่าง ล าตะคองตอนล่าง 

ท่าจีนตอนล่าง พังราดตอนบน ท่าจีนตอนกลาง 

     คุณภาพอากาศในพ้ืนที่ทั่วไปมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จังหวัดที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอตัโนมัติทั่ว

ประเทศ 33 จังหวัด รวม 63 สถานี พบจ านวนวันในรอบปีที่คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานมากกว่าร้อยละ 20 

จ านวน 7 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน ตาก สระบุรี  สงขลา และที่ไม่เกินค่ามาตรฐาน 9 

จังหวัด ได้แก่ เลย นนทบุรี ปทุมธานี สระแก้ว สรุาษฎร์ธานี ภเูกต็ สตลู ยะลา นราธวิาส  

     ส่วนสถานการณข์ยะมูลฝอย มขียะเกดิขึ้นประมาณ 27.82 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.64 เนื่องจาก

การขยายตัวของชุมชนเมือง ประชากรและประชากรแฝงแรงงานเพ่ิมมากขึ้ น การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการ

บริโภคที่เพ่ิมมากขึ้น ส่วนของเสียอันตรายจากชุมชน มีขยะเกิดขึ้น 638,000 ตัน ร้อยละ 65 เป็นซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และร้อยละ 35 เป็นอื่นๆ เช่น แบตเตอรี ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี  

กระป๋องสเปรย์ ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 13 ส่วนขยะมูลฝอยตดิเชื้อ เกดิขึ้น 55,497 ตนั ร้อย

ละ 50 มาจากรพ.สงักดัสธ. ร้อยละ 24 จากรพ.และคลินิกเอกชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 90  

ไอเอน็เอน็     -เสนอข่าว นายผล ด าธรรม รองผู้ ว่าฯ ปทุมธานี เป็นประธานฉีดพ่นละอองน า้เพ่ือลดมลพิษทางอากาศและฝุ่ น

ละอองในอากาศ บริเวณหน้าม.กรุงเทพ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   และสั่งการให้ทุกอ าเภอดูแล

ประชาชนชนเขตพ้ืนที่ของตนเองและประชาสมัพันธใ์นการเฝ้าระวังฝุ่ นละออง  

ไอเอน็เอน็    -เสนอข่าว นายพิบูลย์ หัตถกจิโกศล ผู้ ว่าฯปราจีนบุรี กล่าวถงึกรณมีีการโพสต์ข้อมูล จ.ปราจีนบุรีค่าฝุ่ นละอองเกนิ 

ว่า ได้มอบหมายให้สสจ.ปราจีนบุรีตรวจสอบ พบว่าเขตพ้ืนที่  อ.ศรีมหาโพธิ มีการเผาหญ้าบ้าง มีรถยนต์-

จักรยานยนตห์นาแน่น และเป็นเขตนิคมอตุสาหกรรม แต่ยังไม่มปัีญหาด้านค่าฝุ่ นละอองเกนิค่ามาตรฐาน ได้ก าชับให้

มีหนังสือแจ้งเตือนไปในทุกพ้ืนที่ให้เฝ้าระวังการเผาตอซังข้าวในพ้ืนที่เกษตรหรือย่านอุตสาหกรรม ร่วมปลูก

จิตส านึก-ดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกนั   

เวบ็ไซตส์นุก   -เสนอข่าว คุณหญิงสดุารัตน์ เกยุราพันธุ ์พรรคเพ่ือไทย โพสตเ์ฟสบุค๊ว่า ได้ไปดูปัญหาฝุ่ นจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า

ที่หน้าวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และเสนอให้รัฐบาลใช้มาตรการเร่งด่วน คือ ตรวจสอบให้บริษัทรับจ้างก่อสร้างใช้

วัสดุคลุมป้องกนัฝุ่ นตามที่กฎหมายก าหนด  
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สื่อ ประเด็นข่าว 

 ค่ารกัษาพยาบาลรพ.เอกชน 

เวบ็ไซตป์ระชาไท   -เสนอข่าว คณะอนุกรรมการด้านบริการสขุภาพ ภายใต้คณะกรรมการองค์การอสิระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคภาค

ประชาชน (คอบช.) ร่วมกบัภาคเีครือข่าย แถลงข่าว "ภาคประชาสงัคมยืนยัน เดนิหน้าก ากบัราคาค่ารักษาพยาบาล 

     น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ประธานคณะอนุกรรมการ คอบช. ด้านบริการสุขภาพ กล่าวว่า ข้ออ้างของสมาคม

โรงพยาบาลเอกชนที่ระบุว่าอาจปิดกั้นความสามารถด้านการแข่งขันในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ไม่

เหมาะสมกบัธรุกจิบริการสขุภาพ เนื่องจากเป็นธรุกจิที่ทุกคนต้องใช้บริการ จึงควรค านึงถึงเร่ืองค่าบริการที่เป็นธรรม

มากกว่าเรื่องการแข่งขัน และกลุ่มองค์กรผู้บริโภคไม่สนับสนุนนโยบายเมดิคอล ฮับ เพราะท าให้มีการดึงบุคคลากร

การแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปสู่ภาคเอกชน ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมสงูขึ้น 

    นายสมชาย กระจ่างแสง มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ อธิบายว่า หากไม่มีการควบคุมก ากับราคายา เวชภัณฑ์ และค่า

รักษาพยาบาล อาจเป็นแรงจูงใจท าให้แพทย์บางคนย้ายจากรพ.รัฐไปให้บริการในรพ.เอกชน ท าให้เกิดภาวะขาด

แคลนบุคลากร อกีทั้งอาจท าให้ค่ารักษาพยาบาลของระบบหลักประกนัสขุภาพทั้ง 3 กองทุนเพ่ิมสงูขึ้นอกีด้วย 

     น.ส.บุญยืน ศิริธรรม นายกสมาคมสหพันธอ์งคก์รผู้บริโภค กล่าวว่า เครือข่ายองคก์รผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียน

จากผู้บริโภคหลายรายเรื่องถูกเรียกเกบ็ค่ารักษาพยาบาลแพง รัฐจึงควรมีมาตรการก ากบัดูแลค่ารักษาพยาบาลเพ่ือ

คุ้มครองผู้บริโภค และขอให้ผู้ประกอบธรุกจิเกี่ยวกบับริการสขุภาพด าเนินการอย่างสจุริต โดยค านึงถึงมาตรฐานทาง

การค้าที่เหมาะสม ภายใต้ระบบธรุกจิที่เป็นธรรม 

      ภญ.ดร.ยุพด ี ศิริสนิสขุ  กรรมการ คอบช. กล่าวว่า เชื่อว่าประเทศไทยสามารถควบคุมราคายา เวชภัณฑ ์และค่า

รักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานได้ เช่น ให้กรมบัญชีกลางช่วยควบคุมและก าหนดเกณฑท์ี่ชัดเจนในการบวกก าไรเพ่ิม 

ให้รพ.มกี าไรเพ่ือน าไปพัฒนาเรื่องต่างๆ ส่วนผู้เข้ารับบริการไม่ต้องจ่ายค่ารักษาสงูเกนิจริง 

    ผศ.ดร.สจุิตรา ตุลยาเดชานนท ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กล่าวว่า หุ้นของรพ.เอกชนส่วนใหญ่มี

มูลค่าสนิทรัพย์เพ่ิมขึ้นทุกไตรมาส ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกดิขึ้นในธุรกจิด้านบริการสขุภาพ จึงเหน็ด้วยกบัควบคุมราคา

ของธรุกจิดงักล่าว 

     น.ส.สารี  ออ๋งสมหวัง เลขาธกิารมูลนิธเิพ่ือผู้บริโภค กล่าวว่า การที่รพ.เอกชนสามารถก าไรมากกว่า 33.7% ถอืว่า

สงูเกนิไป ดงันั้นรัฐบาลต้องท าหน้าที่ก  ากบัดูแล หากมองว่ารพ.เอกชนเป็นทางเลือก ฝั่งผู้บริโภคจะรณรงค์ให้ไม่ต้อง

ใช้รพ.เอกชน และขอบคุณรมว.พาณิชย์ที่ผลักดันให้สนิค้ายาและเวชภัณฑ ์ตลอดจนบริการทางการแพทย์เป็นสนิค้า

ควบคุมเข้าครม.  

ฐานเศรษฐกจิ    -เสนอข่าว รมว.พาณิชย์จะเสนอครม.ในวันที่ 22 ม.ค.นี้  เพ่ือพิจารณาอนุมัติสนิค้าและบริการควบคุม ประจ าปี 

2562 ตามมตขิองกกร. 52 รายการ ซึ่งรวมถึงเวชภัณฑ ์และบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการ

อื่นของสถานพยาบาล หาก ครม.อนุมัติ คณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นจะได้หารือในรายละเอยีด เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ ์

มาตรการในการก ากบัดูแลให้เกดิความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายต่อไป 

    นายวิชัย โภชนกจิ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงแถลงการณ์สมาคมรพ.เอกชน ที่อ้างว่าประกาศอัตราค่ายา 

เวชภัณฑ ์และบริการต่างๆ ตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลและประกาศ สธ. อยู่แล้ว ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายควบคุม

ราคา ว่า เป็นคนละเร่ืองกัน เพราะกฎหมายสถานพยาบาลจะก ากบัดูแลทางด้านเทคนิคของสถานพยาบาล ขณะที่ 

พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสนิค้าและบริการ จะดูแลเรื่องราคาเพ่ือให้เกดิความเป็นธรรม       ซึ่งต้องหารือกนัในรายละเอยีด

ต่อไป แต่เบื้องต้นต้องขึ้นบญัชีเป็นสนิค้าและบริการควบคุมก่อน 

    นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า อยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการแก้ไข

ร่วมกนัก่อนเข้าครม. เพ่ือไม่ให้เกดิผลกระทบกบัผู้บริโภค นอกจากนี้  สมาคมอยู่ภายใต้พ.ร.บ.การส่งเสริมการลงทุน

ของ BOI ซึ่งบญัญัตชิัดเจนว่าภาครัฐไม่สามารถมาควบคุมหรือก ากบัได้ในด้านการแข่งขนั 

   นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มองว่า การผลักดันยา-

เวชภัณฑ ์และบริการทางการแพทย์ให้เป็นสนิค้าควบคุม ไม่น่าส่งผลกระทบต่อธรุกจิรพ.เอกชน เนื่องจากทุกแห่งต้อง

ปรับตัวเพ่ือรองรับมาตรการดังกล่าวอยู่แล้ว ปัจจุบันยามีหลายระดับราคา ขึ้ นอยู่กับ รพ.จะเลือกใช้ ส่วนค่า

รักษาพยาบาลต้องให้คิดตามต้นทุนจริง เพราะเวลานี้ รพ.เอกชนคิดค่ารักษาต ่ากว่าต้นทุน โดยใช้ก าไรค่ายามาเฉล่ีย 

ส่วนแนวทางการปรับตวั ต้องใช้เทคโนโลยีไอท ีและ AI เพ่ือให้ต้นทุนให้ต ่าลง พร้อมทั้งผลักดนัแพทย์ประจ าบ้านมาก

ขึ้น ส่วนรพ.รัฐต้องปรับปรงุมาตรฐานบริการให้ใกล้เคยีงเอกชน พร้อมเสนอให้ควบคุมการสั่งซื้อเคร่ืองมอืแพทย์ เพ่ือ

ป้องกนัรพ.ลงทุนซื้อเคร่ืองมอืแพทย์แล้วมาคดิในค่ายาหรือเวชภัณฑ์ 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

    นายกลินท ์สารสนิ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ ไทย ระบุ ไม่เหน็ด้วยกบัการ

เสนอให้เป็นสนิค้า-บริการควบคุม ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด 

    ด้าน นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณเ์ศรษฐกจิและธรุกจิ ม.หอการค้าไทย กล่าวว่า การควบคุมราคาและ

การบริการของรพ.เอกชนต้องแยกให้ชัด เพราะรพ.มทีั้งดูแลคนต่างชาตแิละดูแลคนไทย และรัฐบาลพยายามผลักดัน

ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอาเซียน  

 กญัชาทางการแพทย ์

มตชิน โพสตทู์เดย์ 

ไทยโพสต ์ ไอเอน็เอน็ 

มตชินออนไลน ์

กรมประชาสมัพันธ ์

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

   -เสนอข่าว  น.ส.จารุวรรณ เฮงตระกูล เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดเผยว่า นายกฯ ได้สั่งก าชับ 4 

หน่วยงาน ประกอบด้วย ก.ยุติธรรม สธ. ก.พาณิชย์ และก.ศึกษาธกิาร เร่งสร้างความเข้าใจกบัประชาชนหลังรัฐบาล

ปลดลอ็กสทิธบิตัรกญัชา เพ่ือป้องกนัไม่ให้สงัคมเข้าใจผดิว่าจะเปิดให้ใช้แบบเสรี    

    ด้าน ศ.พิเศษ วิศิษฏ ์วิศิษฏส์รอรรถ ปลัด ยธ. กล่าวว่า การแก้ไขกฎหมายไม่ได้เปล่ียนแปลง กญัชายังคงเป็นยา

เสพติด แต่จะมีการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยในเรื่องกัญชาได้ รวมถึงอาจมีการอนุญาตให้มีการปลูกในลักษณะของการ

ควบคุม โดยสธ.เป็นหน่วยงานที่ดูแลควบคุม 

    นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สิ่งที่จะท าไม่ใช่การน ากญัชามาเป็นยารักษาโรค แต่มีการน ามาสกดัซึ่ง

สารที่ได้จะไม่มียาเสพติด และน าสารสกัดที่ได้มาผลิตยาเพ่ือใช้ในการลดความเจบ็ปวดที่เกดิขึ้นจากโรคต่าง ๆ ที่มี

งานวิจัยรองรับ 

    นายบุณยฤทธิ์ กลัยาณมติร ปลัดก.พาณชิย ์ย า้ว่า ขณะนี้มคี าขอจดสทิธบิตัรสิ่งประดษิฐ์กญัชาเข้ามาแล้ว 13 ค าขอ 

ยืนยันว่ารับค าขอตามขั้นตอนแต่ยังไม่ได้มีการคุ้มครองหรือพิจารณาค าขอใด เพราะต้องรอพิจารณาข้อกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งสารสกดัจากกญัชาและสารสกดัจากพืชทั้งหมดไม่สามารถจดสทิธบิตัรได้ 

    ด้าน นายสมชาย แสวงการ อดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ สนช. 

กล่าวว่า กระบวนการออกกฎหมายกญัชาได้ผ่านการพิจารณาของ สนช.แล้ว อยู่ในระหว่างการรอประกาศลงในราช

กิจจานุเบกษา ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ ไม่เอื้อต่างชาติเพราะผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของ

รัฐธรรมนูญทุกประการ                 

 บุหร่ีไฟฟ้า 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า   -เสนอข่าว นายมาริษ กรัณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหร่ีไฟฟ้า ให้ความเห็นกรณีก.พาณิชย์ มอบหมายให้

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพ่ือการควบคุมยาสูบ(ศจย.) เป็นผู้ศึกษาผลกระทบของการห้ามน าเข้าบุหร่ีไฟฟ้า ว่า 

งานวิจัยหลายชิ้ นของศจย.เคยระบุว่าบุหร่ีไฟฟ้าเป็นอันตราย ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของต่างประเทศ แม้บางคร้ัง

เครือข่ายและศจย.พูดถึงผลการวิจัยเล่มเดียวกัน แต่เลือกพูดแต่ผลที่เป็นด้านลบ หาก ศจย.รับหน้าที่ท าการศึกษา

ครั้งนี้  ผลการศึกษาอาจไม่เป็นกลาง จึงได้ท าหนังสอืร้องเรียนไปยังก.พาณิชย์ เพ่ือให้แต่งตั้งหน่วยงานอสิระอื่นมา

ท าการศึกษาแทน           

 เรียกรอ้ง รพ.ยะลาจดัครวัไทย-ท่ีพกัสงฆ ์

www.77kaoded.com 

ผู้จัดการออนไลน ์

   -เสนอข่าว นายพงศ์พันธ ์จันทร์เลก็ ประธานสมาพันธไ์ทยพุทธ จ.ยะลา พร้อมกลุ่ม 60 คน ร่วมกนัเดินแสดงพลัง

พร้อมอ่านแถลงการณ์ เรียกร้องให้รพศ.ยะลา และรพ.รัฐทุกแห่ง 1.ต้องจัดครัว-อาหารคนไทยที่นับถือพุทธเป็น

สดัส่วน 2.ต้องจัดให้มอีาคารหรือห้องพักรักษาส าหรับสงฆอ์าพาธเป็นสดัส่วน หากรพศ.ยะลา หรือรพ.รัฐในพ้ืนที่ ไม่

ด าเนินการ สมาพันธไ์ทยพุทธ จ.ยะลา สมาพันธไ์ทยพุทธ จ.ชายแดนชายใต้ และภาคีเครือข่าย องค์กร ประชาชนคน

ไทยพุทธ ทั่วพ้ืนที่ จะด าด าเนินการต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของข้อง ทั้งด้านกฎหมาย หรือด้านมวลชน 

    ด้าน นส.นภศร ศิริมังคะโล ตัวแทนชาวไทยพุทธ ใน จ.ยะลา เปิดเผยว่า การมีครัวไทยในรพ.เป็นสิ่งที่จ าเป็น ที่

ผ่านมาทราบว่ามกีารด าเนินการไปบ้างแล้ว แต่เร่ืองเงียบไป อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวนแก้ไขปัญหา 

หากขาดแคลนทุนทรัพย์ ชาวพุทธพร้อมที่จะช่วยเหลือ  

 ระบบสาธารณสุขไทย 

มตชินออนไลน ์

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

ผู้จัดการออนไลน ์

prachachat.net 

  -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการแสดงความยินดีกบันักกฬีาเพาะกายและฟิตเน

สทมีชาตไิทย ที่สร้างชื่อเสยีงให้กบัประเทศไทยในการแข่งขนักฬีาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ประจ าปี 2018 ที่ 

จ.เชียงใหม่ ว่า รัฐบาลให้ความส าคญักบัการส่งเสริมร่างกายให้แขง็แรง ซึ่งระบบสาธารณสขุไทยต้องมทีั้งระบบป้องกนั

และระบบรักษา  สิ่งที่รัฐบาลพยายามท าในวันนี้คือการสร้างความเข้มแขง็ในระบบการป้องกนัให้มากขึ้น จึงมี อสม. 

รพ.สต. ต้องหาทางท าให้ประชาชนแขง็แรง พร้อมกบัท าให้ระบบการสาธารณสขุเข้มแขง็ไปพร้อมกนั  
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TNN 

 โครงการ 30 บาท 

คมชัดลึก     -เสนอสกูป๊ นพ.เรวัต วิศรุตเวช รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวถึงโครงการ 30 บาท ว่า จะต่อยอดให้ดีขึ้น

เป็นโครงการ 30 บาทพลัส ครอบคลุมการรักษาโรคอื่นๆ เพ่ิมขึ้น น าระบบไอทีและออนไลน์มาใช้ สร้างระบบไกล่

เกล่ียและเยียวยาความผดิพลาดจากการรักษาพยาบาลที่มีเหตุสดุวิสยั ปรับระบบสวัสดิการและค่าตอบแทนเพ่ือจูงใจ

ให้บุคลากรท างานด้วยความสขุ ให้ภาคประชาชนมีส่วนก ากบัการบริหารรพ.ในพ้ืนที่ และให้ผู้บริหารรพ.มีอสิระใน

การบริหารงานโดยยึดรูปแบบรพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รวมทั้งปรับระบบการจ้างงานให้รองรับการปฏิบัติ

หน้าที่ของบุคลากร และปรับปรุงระบบห้องฉุกเฉินของรพ.ทั่วประเทศทั้งภาคเอกชนและรัฐ โดยจัดสรรงบปกติจาก

กระทรวงอื่นที่ไม่จ าเป็นมาใช้  

 ความรุนแรงในครอบครวั 

มตชินออนไลน ์

ส านักข่าวอศิรา 

ไทยรัฐออนไลน ์

ผู้จัดการออนไลน ์

บ้านเมอืงออนไลน์ 

Newtv 

  -เสนอข่าว นายจะเดจ็ เชาวน์วิไล ผอ.มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า เพียงครึ่งเดือนแรกของปี 2562 พบว่า 

สถานการณค์วามรนุแรงในครอบครัวเพ่ิมมากขึ้นผดิปกต ิมข่ีาวความรนุแรงในครอบครัวสงูถงึ 28 ข่าว เป็นข่าวฆ่าคน

ในครอบครัว 20 ข่าว ฆ่าตวัตาย 4 ข่าว และถูกท าร้ายสาหัส 4 ข่าว เกอืบครึ่งใช้ปืนเป็นอาวุธ กว่าร้อยละ 41 มาจาก

ความหึงหวง ร้อยละ 19 เมา เสพยา ก.การพัฒนาสงัคมฯ ควรตั้งวอร์รูมวิเคราะห์สถานการณ์แต่ละพ้ืนที่ บูรณาการ

กบัหน่วยงานทุกฝ่ายเพ่ือป้องกนัและช่วยเหลือได้ทนัท ีและในระยะยาวควรรณรงคป์รับเปล่ียนวิธคีดิชายเป็นใหญ่ 

 โครงการบูรณาการหน่วยแพทยเ์คลือ่นท่ีฯ 

www.thaigov.go.th 
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acnews.net 

    -เสนอข่าว นพ.ประพนธ ์ตั้งศรีเกยีรติกุล รองปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.พิชญา  นาควัชระ รองปลัด กทม. เย่ียม

หน่วยแพทย์โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ เพ่ือดูแลประชาชนอทุศิถวาย พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา

ภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หัว ที่วัดราษฎร์บ ารุง เขตบางแค กทม. ซึ่งเป็นคร้ังสุดท้ายของการจัดบริการในช่วงที่ 2 ก่อนปิดโครงการ 

ส าหรับผลการด าเนินงานในการดูแลสขุภาพประชาชนที่ผ่านมาในช่วงที่ 1 ของกทม.ทั้ง 6 โซน วันที่ 12 – 18 ธ.ค. 

2561 มปีระชาชนเข้ารับบริการทั้งสิ้น 4,287 คน  

 ตรวจสอบรา้นสปา/นวด ในกทม. 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ     -เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ น าเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ

ร้านสปา/นวดทั่วกทม.ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย เริ่มจาก 5 เขต คอื วัฒนา ราชเทวี บางซื่อ จอมทอง สลีม ก่อนขยาย

ผลให้ครบ 50 เขตภายในม.ค.นี้  โดยแจ้งผู้ประกอบกจิการฯ ที่ได้หนังสอืเตอืนมาย่ืนเร่ืองขออนุญาตประกอบกจิการฯ 

กบักรมสบส.ภายใน 30 วัน มฉิะนั้นจะด าเนินคดตีามกฎหมาย ส าหรับสถานประกอบการที่ป้ายใช้ค าว่าสปาหรือนวด 

จะถือว่าเป็นสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ หากพบ

แอบแฝงบริการทางเพศ จะให้ปลดป้ายชื่อร้านทันที พร้อมด าเนินคดีกับผู้ประกอบกิจการ  ข้อหาไม่ยื่นขออนุญาต

ประกอบกจิการให้ถูกต้อง มโีทษปรับไม่เกนิ 40,000 บาท 

 ยทุธศาสตรส่์งเสริมสุขภาพเด็กวยัเรียน 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ     -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเดก็วัย

เรียนให้แขง็แรงและฉลาด สอดรับนโยบายรมว.สธ.ที่ต้องการให้เดก็วัยเรียนสงูดีสมส่วนเตม็ศักยภาพ และมีทักษะ

ด้านไอควิเกนิ 100 โดยก าหนดตวัชี้ วัดปี 62 ให้เดก็วัยเรียนอายุ 6-14 ปี สงูดีสมส่วนร้อยละ 68 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า

เดก็ไทยอายุ 0-5 ปี เตี้ยร้อยละ10.6 ดขีึ้นจากเดมิ แต่ยังมภีาวะอ้วนร้อยละ 9.1 และเมื่อเข้าสู่วัยเรียนพบเดก็อายุ 6-

14 ปี ภาวะเตี้ยดขีึ้น แต่ภาวะอ้วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 13.1 

    ด้าน พญ.อมัพร เบญจพลพิทกัษ์ รองอธบิดีกรมอนามัย กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมฯ ได้ส่งเสริมการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการเดก็ตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เพ่ือดูแลสุขภาพตั้งแต่ตั้งครรภ์ การคลอดและหลัง

คลอดต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแห่งชาติ ครอบคลุมทั้ง 

ด้านบริหารจัดการ ด้านการดูแลจัดประสบการณก์ารเรียนรู้-การเล่น และด้านคุณภาพเดก็ปฐมวัย เพ่ือน าไปสู่เดก็ไทย 

IQ เกนิ 100 และ EQ ที่ดขีึ้น 

 เตรียมร่างกายก่อนสวดมนต ์

ข่าวสด    -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดีกรมอนามัย แนะน าก่อนสวดมนต์ประชาชนควรยืดเหยียดกล้ามเนื้ อ
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ด้วยการยกแขนขึ้ น-ลง เอียงตัวไปทางซ้าย-ขวา ก ามือ-แบมือ และหากมีเวลาพักในช่วงสวดมนต์ ควรเปล่ียน

อริิยาบถด้วยการเดนิหรือการบริหาร ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบค้างนิ่งไว้ประมาณ 10-30 วินาท ีแต่ละท่าท าอย่างน้อย 

4 ครั้ง โดยในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ยืดจนถงึจุดที่รู้สกึตงึแต่ไม่เจบ็ แล้วนิ่งค้างไว้ ระหว่างการยืดเหยียดให้หายใจ

เข้าออกตามปกติ ส่วนผู้สงูอายุที่มีปัญหาข้อเข่า อาจนั่งเก้าอี้แทนการนั่งกบัพ้ืน เพ่ือลดอาการปวดเข่าและท าให้สวด

มนตไ์ด้นานขึ้น     

 เร่งพฒันาสติปัญญาเด็ก 

เดลินวิส ์    -เสนอข่าว นพ.เกยีรตภิมู ิ วงศ์รจิต อธบิดกีรมสขุภาพจิต เผยผลส ารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเดก็ไทยชั้นป. 

1 ในปี 2561 มรีะดบัสตปัิญญาเฉล่ีย 94.73 ต ่ากว่าปี  2559 เกอืบ 3 จุด กรมฯ จึงเร่งการดูแลเดก็อย่างต่อเนื่องใน

ชุมชน โดยเฉพาะเดก็ก่อนวัยเรียน เริ่มตั้งแต่ 11 ม.ค. 2562 ที่สถาบนัราชานุกูลและหน่วยงานในสงักดัทั่วประเทศ 

    ด้าน พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ผู้ประสบความส าเร็จในชีวิต ไม่ได้เพียงแค่มี

สตปัิญญาดเีพียงอย่างเดียว แต่พ่อแม่ต้องปลูกฝังให้บุตรหลานมีทกัษะด้านอื่น ๆ ที่จะเป็นรากฐานของกระบวนการ

คดิ ตดัสนิใจและการกระท าที่มส่ีวนช่วยให้เดก็ประสบความส าเรจ็ในอนาคต  

 อภ.มอบยา-เวชภณัฑแ์ก่เด็กนกัเรียนท่ีประสบภยั 

คมชัดลึก     -เสนอข่าว ภญ.วีระมล มหาตมวด ีผู้ ช่วยผอ.องคก์ารเภสชักรรม ร่วมกบัสสจ.นครศรีธรรมราช ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มอบยา เวชภัณฑ ์ชุดของขวัญ อุปกรณ์การเรียน และยาต าราหลวง 

1,000 ชุด มูลค่า 3 แสนบาท เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจเดก็ที่อยู่ในพ้ืนที่ประสบภัยจากพายุปาบกึ 

 สารปนเป้ือนในสาหร่ายทะเลอบกรอบ 

thestandard.co     -เสนอข่าว ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้ อ มูลนิธเิพ่ือผู้บริโภค แถลงผลตรวจวิเคราะห์การปนเป้ือนของโลหะหนัก ได้แก่ 

ตะกั่วและแคดเมยีม ในผลิตภัณฑส์าหร่ายทะเลอบกรอบ 13 ตวัอย่าง จาก 12 ย่ีห้อ พบว่า ม ี2 ตวัอย่างที่ตรวจไม่พบ

การปนเป้ือนของตะกั่ว ได้แก่ สาหร่ายย่างกรอบปรุงรสแผ่นยักษ์รสดั้งเดิม ตราเอม็แอนด์เค และสาหร่ายทะเลอบ

กรอบรสดั้งเดมิ ตรากนิจัง ส่วนอกี 11 ตวัอย่าง พบการปนเป้ือนของตะกั่ว แต่ไม่เกนิมาตรฐานตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ ฉบบัที่ 98 (พ.ศ. 2529) และมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ส่วนแคดเมียมพบว่ามีการปนเป้ือนทุกตัวอย่าง 

แต่ม ี1 ตวัอย่าง ที่ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐานตามประกาศของ อย. คอื สาหร่ายทะเลปรุงรสอากโินริชนิดแผ่น ตรากนิจัง 

มแีคดเมยีม 2.34 มก./กก. แต่หากเทยีบกบัมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน สาหร่ายทะเลอบกรอบ (มผช.515/2547) 

ที่ก  าหนดให้สามารถพบปริมาณแคดเมียมได้ไม่เกิน 0.2 มก./กก. จะไม่ผ่านมาตรฐานทุกตัวอย่าง และจากการ

เปรียบเทียบปริมาณสาหร่ายที่ 100 กรัม พบย่ีห้อที่มีปริมาณโซเดียมน้อยที่สุดคือ สาหร่ายทอดสไตล์ญี่ ปุ่นรส

คลาสสกิ ตราเถ้าแก่น้อย 468 มก./ 100 ก. ส่วนย่ีห้อที่มีปริมาณโซเดียมมากสดุคือ สาหร่ายทะเลปรุงรส (รสเผด็) 

ตราหมแีพนด้า 9,230 มก.  

    น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิน ตั้งข้อสังเกตว่า มาตรฐานของอย. ควรต้องดีกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน จึงขอเสนอให้ อย. ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานแคดเมียมในผลิตภัณฑ์สาหร่ายพร้อมบริโภคให้ดีเทียบเท่า

มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน เพ่ือสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้ผู้บริโภค 

 รพ.เอกชนในเชียงใหม่ปฏิเสธการรกัษา 

เวบ็ไซต ์Mthai     -เสนอข่าว นายธนวัฒน์ อายุ 43 ปี พนักงานบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ ประสบอุบัติเหตุ

รถจักรยานยนตเ์ฉ่ียวชนกบัรถยนต ์มบีาดแผลบริเวณ หัวโน คิ้วแตก ปากแตก หลังมอืถลอก ร้องเรียนกบัผู้สื่อข่าวอยู่

ด้านหน้ารพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน อ.เมอืง จ.เชียงใหม่ หลังถูกปฏเิสธการรักษาโดยไม่มเีหตผุล 

     ด้าน ร.อ. นพ.ภรูีวรรธน์ โชคเกดิ นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ขอตรวจสอบข้อเทจ็จริงที่เกดิขึ้นอกีคร้ัง โดยให้นาย

ธนวัฒน์น าเอกสารหลักฐานต่างๆ มาย่ืนที่งานประกัน สสจ.เชียงใหม่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้  ตาม

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สามารถเข้ารักษาตวัที่โรงพยาบาลใดกไ็ด้ โดยค่ารักษาเบื้องต้นไม่เกนิ 3 หมื่นบาท 

 สปสช.ร่วมร าลึกหมอสงวน 

ส านักข่าวอศิรา 

มตชินออนไลน ์

เวบ็ไซตป์ระชาไท 

   -เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธกิารสปสช. น าคณะรองเลขาธกิาร สปสช. พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 

และบุคลากร สปสช. ร่วมกบัมูลนิธมิติรภาพบ าบดั (กองทุนนพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) ท าบุญอทุศิส่วนกุศลและร าลกึ 

11 ปีการจากไปของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธกิาร สปสช.คนแรก และผู้น าในการผลักดันระบบหลักประกนั

สขุภาพถ้วนหน้า ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

 กสทช.เร่งใหบ้ริการแพทยท์างไกล 

มตชิน    -เสนอข่าว พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความส าคญัในการดูแลคุณภาพชีวิตของ

ผู้สงูอายุและบรรจุเป็นวาระแห่งชาติ ในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560-64) และได้

จัดท าแผนของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยน าเทคโนโลยีเกี่ยวกบัการดูแลผู้สงูอายุมาใช้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่

ประชาชนที่จะต้องเผชิญกบัภาวะสงัคมผู้สงูวัยในอนาคต และน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทลัไทยในทุกมิติและ

ทุกด้าน 

  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า กสทช.มีแผนน าเทคโนโลยี 5G โดยระบบการให้บริการแพทย์

ทางไกล เชื่อมโยงกับรพ.สต. เพ่ือท าการรักษาพยาบาลผู้สงูอายุใน 4 โรค ได้แก่ โรคตา โรคผิวหนัง โรคความดัน 

และโรคเบาหวาน โดยไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ในเมือง ลดปัญหาความเหลื่อมล า้ นอกจากนี้ ยังขยายระบบการ

ให้บริการแพทย์ทางไกลไปยังผู้ต้องขงั 

 นวตักรรมช่วยชีวิตขั้นพื้ นฐาน 

ผู้จัดการออนไลน ์     -เสนอข่าว วช.มอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาต ิระดบัด ีให้อปุกรณว์ัดการหายใจและน าช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน จาก

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่ งเป็นนวัตกรรมช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานแบบพกพา ช่วยวัดการหายใจแบบ

เรียลไทม ์แสดงผลผ่านแอปพลิเคชนัได้อย่างถูกต้องและรวดเรว็ โดยจะจัดแสดงและรับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ 

ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 – 6 ก.พ. 2562 ณ ไบเทค บางนา กทม. 

 สมุนไพรเพิม่น ้ านมแม่ 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

ผู้จัดการออนไลน ์

    -เสนอข่าว ผศ.ดร.เอกราช บ ารุงพืชน์ จากคณะสาธารณสขุศาสตร์ ม.มหิดล เปิดเผยผลการวิจัยต ารับสมุนไพร

เพ่ิมน า้นมแม่ ช่วยเพ่ิมปริมาณน า้นมได้เกอืบ 5 เท่า โดยไม่มผีลข้างเคยีง โดยได้ท าการวิจัยทดสอบประสทิธภิาพของ

ต ารับสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ลูกซัด ขิง และขมิ้น ภายใต้สิทธิบัตรแบรนด์ “ฟีนูแคปพลัส” จาก บ. สมุนไพรบ้าน

อาจารย์ จก. ซึ่งได้รับการจดทะเบยีนอนุสทิธบิัตรจากกรมทรัพย์สนิทางปัญญาแล้ว     สามารถกนิได้ทนัทหีลังคลอด 

แต่ไม่ควรทานระหว่างการตั้งครรภ์ เนื่องจากลูกซัดมผีลต่อการบบีตวัของมดลูก อาจท าให้คลอดก่อนก าหนดได้                         

 โรคชิคนุกุนยา 

โพสตทู์เดย์     -นายอ านาจ พฤกษ์พิกุล มัคคุเทศก์อาชีพ จ.สงขลา เปิดเผยว่า สื่อมวลชนประเทศมาเลเซียเสนอข่าวเตือนให้

ระมดัระวังการเดนิทางเข้ามายังประเทศไทยเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาในพ้ืนที่แนวชายแดนไทย-

มาเลเซีย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลย์ยกเลิกการเดินทางเข้ามาประเทศไทย ซึ่งข่าวที่แพร่ออกไปอาจกระทบต่อ

นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มเชื้ อสายอินเดียในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่เตรียมจะเดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันทปิาวาลี 19-21 ม.ค.นี้  

     ด้าน นพ.เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา ประธานกลุ่มพัฒนาหาดใหญ่ กล่าวว่า ประชาชนและผู้ป่วยต่างหวั่นวิตก

กบัโรคชิคุนกุนยาที่ก  าลังแพร่ระบาดอย่างมาก จึงต้องมีนโยบายจัดรณรงค์ให้ความรู้และการรักษา โดยเฉพาะการ

รณรงคท์ าลายแหล่งเพาะพันธุยุ์งลาย ทั้งนี้  ภาคใต้ของประเทศไทยยังคงมฝีนตกในบางพ้ืนที่ ท าให้เกดิน า้ขงัเป็นแหล่ง

เพาะพันธุข์องลูกน า้ยุงลาย ท าให้ประชาชนเสี่ยงเป็นโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยในปี 2561 พบผู้ป่วยชิคุนกุนยา 3,551 

ราย ไม่มผีู้เสยีชีวิต  

 ไขห้วดัระบาด 

ผู้จัดการออนไลน ์     -เสนอข่าว รัฐบาลญี่ปุ่นออกค าเตอืนไข้หวัดระบาด หลังจ านวนผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศเกนิกว่า 1 ล้านคน โดยร้อย

ละ 72 ของผู้ป่วยในกรงุโตเกยีวตดิเชื้อไวรัสสายพันธุ ์H1N1 นักท่องเที่ยวที่จะเดนิทางมาญี่ปุ่นควรเพ่ิมการระวังด้าน

สขุภาพ 

ผู้จัดการออนไลน ์   -เสนอข่าว ส านักงานสาธารณสุขของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 -17 ม.ค. 2562 มี

ผู้เสยีชีวิตเพราะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ ์H1N1 แล้ว 40 คน ขณะที่มผู้ีตดิเชื้อ 1,036 คน ทางการเตรียมออกตรวจตาม

บ้านเพ่ือหาผู้ติดเชื้ อ ขณะเดียวกันได้รณรงค์ให้ความรู้ ประชาชน โดยตรวจประชาชนไปแล้วกว่า 5 ,100 คน 

ขณะเดยีวกนัขอให้แพทย์แจ้งล่วงหน้าหากจะลางาน 

 


